



บทที่ 1

บทนำความสำคัญของเรื่อง

เครื่องเรือนเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบธุรกิจต่าง ๆ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจก้าวหน้าและจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ความจำเป็นที่จะใช้สินค้าประเภทนี้จึงมีมากขึ้น เครื่องเรือนยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงและมีการจ้างงานมากพอสมควร เนื่องจากลักษณะงานจำเป็นต้องใช้ช่างฝีมือ นอกจากนี้ยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อดุลการค้าของประเทศที่เสียเปรียบอยู่มาก ในอดีตกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องเรือนไม้เป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูง เนื่องจากในยุคนั้นประเทศไทยอุดมด้วยพรรณไม้ขนาดชนิดและมีราคาไม้สูงนัก นอกจากนี้ค่าแรงงานก็ต่ำ จึงทำให้เกิดกิจการประเภทนี้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและมีการพัฒนาขยายตัวขึ้นตามลำดับ แต่ในปัจจุบันนี้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยลดลงเป็นอันมาก สาเหตุสำคัญเนื่องจากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า กิจการผลิตเครื่องเรือนไม้จึงต้องประสบปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนและราคาสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น อันเป็นผลให้กิจการต้องประสบการขาดทุนตลอดจนปัญหาทางการเงินอื่น ๆ ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงฐานะทางการเงินและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน จึงทำการวิเคราะห์ทางการเงินโดยใช้ "อัตราส่วน" ของกิจการในอุตสาหกรรมนี้ เพื่อจะเก็บประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและผู้สนใจในอุตสาหกรรมประเภทนี้

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาให้ทราบถึงโครงสร้างของอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไม้ โดยเริ่มตั้งแต่ความเป็นมาของอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไม้ในประเทศไทย จำนวนโรงงานและคนงานในอุตสาหกรรมนี้ การจัดแบ่งกลุ่มกิจการเครื่องเรือนไม้ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการพิจารณาว่าผู้ประกอบการประเภทนี้สามารถแบ่งออกได้เป็นกี่กลุ่มและในแต่ละกลุ่มมีลักษณะที่สำคัญอย่างไร ตลอดจนศึกษาถึงการตลาดต่างประเทศของเครื่องเรือนไม้ทั้งในด้านการส่งออกและนำเข้า

เพื่อวิเคราะห์ถึงอัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ ของแต่ละกิจการและของทั้งอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ย รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของอัตราส่วนเหล่านั้น ซึ่งจะเป็นเครื่องชี้ให้ทราบถึงความมั่นคงและจุดอ่อนทางการเงินของกิจการต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมนี้ ทั้งในด้านสภาพคล่อง สภาพเสถียรภาพในการดำเนินงานและสมรรถภาพการหากำไร

เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการแก้ปัญหาของกิจการผลิตเครื่องเรือนไม้แห่งหนึ่ง ซึ่งประสบปัญหาทางการเงินอย่างมากจนทำให้เกือบจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ แต่อย่างไรก็ตาม กิจการก็ได้ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งได้วางแผนงานในอนาคตโดยการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของกิจการไว้ด้วย การศึกษาข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้จะช่วยให้สามารถเข้าใจความเป็นไปในอุตสาหกรรมนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เพื่อสรุปให้เห็นว่ากิจการเครื่องเรือนไม้กลุ่มใดที่มีผู้ทำในอนาคตดี ในขณะที่เดียวกัน ก็สรุปถึงปัญหาสำคัญ ๆ ที่กิจการในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไม้ประสบอยู่ อาทิเช่น ปัญหาด้านการผลิต ด้านการตลาดและด้านการเงิน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาเหล่านั้น

ขั้นตอนและวิธีการศึกษา

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้ จากเอกสารและวารสารของสถานที่ราชการและหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ รวมทั้งสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมรายชื่อกิจการต่าง ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไม้

เก็บรวบรวมงบการเงินของบริษัทต่าง ๆ ในปี 2519-2522 จากกระทรวงพาณิชย์

เรียบเรียงและคัดหมวดหมู่ของรายการต่าง ๆ ในงบการเงินเท่าที่จำเป็นสำหรับการศึกษาอัตราส่วนต่าง ๆ

คำนวณหาอัตราส่วนทางการเงินของแต่ละบริษัทและค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม และแสดงกราฟเปรียบเทียบอัตราส่วนของแต่ละบริษัทกับอัตราส่วนเฉลี่ย

ประเมินฐานะทางการเงินของอุตสาหกรรมประเภทนี้ โดยพิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงิน ประกอบปัจจัยอื่น ๆ

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา

การศึกษานี้จะช่วยให้เห็นสถานภาพ ประสิทธิภาพ และความสัมพันธ์ผลในการประกอบ การของอุตสาหกรรมประเภทนี้ได้อย่างเด่นชัด นอกจากนี้ยังทำให้ทราบถึงลักษณะของอุตสาหกรรม ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะนำมาเป็นแนวทางในการตัดสินใจสำหรับผู้ที่ต้องการจะลงทุน ในอุตสาหกรรมนี้

ข้อจำกัดในการศึกษา

เนื่องจากกิจการในอุตสาหกรรมประเภทนี้มีอยู่กระจัดกระจายนับเป็นพัน ๆ รายทั่ว ประเทศไทย ดังนั้นในการศึกษานี้จะครอบคลุมเฉพาะกิจการ เครื่องเรือนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น โดยจะให้ความสนใจเป็นพิเศษในกลุ่มกิจการขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญในวงการ ธุรกิจประเภทนี้

ศูนย์วิทยพัทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย